

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒
วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ	สกุล	หมู่ที่	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายกทอง	นาเหล็ก	๑	ประธานสภาอบต.	ทอง นาเหล็ก	
๒	นายชัยพร	ศรีลาชม	๑	สมาชิกสภาอบต.	ชัยพร ศรีลาชม	
๓	นายเทิดศักดิ์	คนมีสัตย์	๒	สมาชิกสภาอบต.	เทิดศักดิ์ คนมีสัตย์	
๔	นายคมสัน	รู้สงกาย	๒	สมาชิกสภาอบต.	คมสัน รู้สงกาย	
๕	นางนิรมล	สามล	๓	สมาชิกสภาอบต.	นิรมล สามล	
๖	นายบุญเรือน	สินุ	๓	สมาชิกสภาอบต.	บุญเรือน สินุ	
๗	นางเจษฎาวลัย	แก้วสมบัติ	๔	สมาชิกสภาอบต.	เจษฎาวลัย แก้วสมบัติ	
๘	นายบุญมี	หม่อมตุ่น	๔	สมาชิกสภา อบต.	บุญมี หม่อมตุ่น	
๙	นายจรงค์	หล้าปุย	๕	สมาชิกสภาอบต.	จรงค์ หล้าปุย	
๑๐	นายแสงอาทิตย์	น้อยหา	๕	สมาชิกสภา อบต.	แสงอาทิตย์ น้อยหา	
๑๑	นายสำรอง	ผางแพ่ง	๖	สมาชิกสภาอบต.	สำรอง ผางแพ่ง	
๑๒	นายนิยม	เนตรชิว	๖	สมาชิกสภาอบต.	นิยม เนตรชิว	
๑๓	นายมังกร	ชูเชิด	๗	สมาชิกสภาอบต.	มังกร ชูเชิด	
๑๔	นายภาณุวัชร	บุญเทพ	๘	สมาชิกสภาอบต.	ภาณุวัชร บุญเทพ	
๑๕	นายสุตใจ	ประกายศรี	๙	สมาชิกสภา อบต.	สุตใจ ประกายศรี	
๑๖	นายบุญถม	ชื้อตรง	๙	สมาชิกสภา อบต.	บุญถม ชื้อตรง	
๑๗	นายทองปน	คันทะพรม	๑๐	รองประธานสภาอบต.	ทองปน คันทะพรม	
๑๘	นายวัชรินทร์	สีดาโคตร	๑๐	สมาชิกสภา อบต.	วัชรินทร์ สีดาโคตร	
๑๙	นางนิระดาพร	โสชาลี	๑๑	สมาชิกสภา อบต.	นิระดาพร โสชาลี	
๒๐	นางกร่องใจ	เชื้อบุญมา	๑๑	สมาชิกสภาอบต.	กร่องใจ เชื้อบุญมา	
๒๑	นายพิสิทธิ์	พันชาติ	๑๒	สมาชิกสภาอบต.	พิสิทธิ์ พันชาติ	
๒๒	นายพิเชษฐ์	ปานด้วง	๑๒	สมาชิกสภาอบต.	พิเชษฐ์ ปานด้วง	
๒๓	นางแดง	ศรทศพล	๑๓	สมาชิกสภา อบต.	แดง ศรทศพล	
๒๔	นายพวน	ชัยฉลาด	๑๓	สมาชิกสภา อบต.	พวน ชัยฉลาด	
๒๕	นายประยูร	ศรีโพนเพ็ก	๑๔	สมาชิกสภา อบต.	ประยูร ศรีโพนเพ็ก	
๒๖	นายสนั่น	กาเต็อย	๑๔	สมาชิกสภา อบต.	สนั่น กาเต็อย	
๒๗	นายไกรสิทธิ์	จำปามี		เลขานุการสภา อบต.	ไกรสิทธิ์ จำปามี	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธนวรรธน์	สังข์ทอง	นายก อบต.	ธนวรรธน์ สังข์ทอง	
๒	นายปิ่น	ขันธิรัตน์	รองนายกอบต.	ปิ่น ขันธิรัตน์	
๓	นายประสิทธิ์	บุญสิทธิ์	รองนายกอบต.	ประสิทธิ์ บุญสิทธิ์	
๔	นายสมพร	วินซีแซง	เลขานุการนายก อบต.	สมพร วินซีแซง	
๕	นายสมบูรณ์	พันธ์	ที่ปรึกษานายก อบต.	สมบูรณ์ พันธ์	
๖	นางวรางค์สิริ	ศศิวิรินทร์กุล	รองปลัด อบต.สวนหม่อน	วรางค์สิริ ศศิวิรินทร์กุล	
๗	นายเฉลิม	โคตรทา	ผู้อำนวยการกองช่าง	เฉลิม โคตรทา	
๘	นางรัตนา	พิมาลัย	หัวหน้าสำนักปลัด	รัตนา พิมาลัย	
๙	นายทรงเดช	เขาชื่น	นักทรัพยากรบุคคล	ทรงเดช เขาชื่น	
๑๐	นางพิมลรัตน์	ยศรวาส	ผู้อำนวยการกองคลัง	พิมลรัตน์ ยศรวาส	
๑๑	น.ส.มานิดา	คำภู	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	มานิดา คำภู	
๑๒	น.ส.อุมาภรณ์	นาเหล็ก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	อุมาภรณ์ นาเหล็ก	
๑๓	นายสมพร	พิมมะสอน	ผู้ใหญ่บ้าน	สมพร พิมมะสอน	
๑๔	นายพรเทพ	ทองคำ	ผ.รพสต.บ้านกอก	พรเทพ ทองคำ	
๑๕	นายบัญญัติ	หมู่สุพิน	ผู้ใหญ่บ้าน	บัญญัติ หมู่สุพิน	
๑๖	นายประสงค์	สุดวิเศษ	ประธานอสม.	ประสงค์ สุดวิเศษ	
๑๗	นายทักษิณ	หินวิเศษ	นิติกร	ทักษิณ หินวิเศษ	
๑๘	น.ส.อมรรัตน์	บุญมาธรรม	นักพัฒนาชุมชน	อมรรัตน์ บุญมาธรรม	
๑๙	นางสาววันวิสา	เจริญสุข	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	วันวิสา เจริญสุข	
๒๐	น.ส.ฐานิตา	คนมีสัตย์	เจ้าพนักงานธุรการ	ฐานิตา คนมีสัตย์	
๒๑	นายสุขสันต์	ภาวะรัตน์	จพง.ป้องกันฯ	สุขสันต์ ภาวะรัตน์	
๒๒	นายยุพราช	พระนาศรี	จพง.ป้องกันฯ	ยุพราช พระนาศรี	
๒๓	นางสาวบุญยานุช	ดินจันทร์	ผช.จนท.ธุรการ	บุญยานุช ดินจันทร์	
๒๔	นายวิลาศ	ชาลีกัน	พนักงานขับรถยนต์	วิลาศ ชาลีกัน	
๒๕	นางสาวพรลภัส	ผงสา	ผช.นักวิเคราะห์ฯ	พรลภัส ผงสา	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายไกรสิทธิ์ จำปามี ปลัดอบต. วันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน เข้าประชุม จำนวน ๒๖ คน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญประธานสภา กล่าวเปิดการประชุม

นายกทอง นาเหล็ก ประธานสภา

สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคน รวมถึงผู้แทนประชาชนในพื้นที่ตำบลสวนหม่อนที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณา ๑ เรื่อง ๑ ญัตติและเมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนครบองค์

ประชุมแล้ว ผมจึงขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๑
นายกทอง นาเหล็ก
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
นายกทอง นาเหล็ก
ประธานสภาอบต.

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ตามสำเนารายงานการประชุม สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ /๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยได้ส่งแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ทุกท่านได้อ่านและพิจารณาแล้วผ่านไปเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ตรวจสอบรายงานการประชุมและมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๓๓ วรรคสอง กล่าวว่า การแก้ไขถ้อยคำใดในรายงานการประชุมสภาให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น

ดังนั้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนท่านใด เห็นว่าข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์ หรือจะแก้ไขเพิ่มเติม ก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอมติที่ประชุมแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปเพราะเป็นอำนาจของมติสภาแห่งนี้เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม

นายกทอง นาเหล็ก
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมหรือไม่ขอเรียนเชิญครับ

ไม่มีสมาชิกสภาฯ ขอแก้ไข

นายกทอง นาเหล็ก
ประธานสภาฯ

ในเมื่อที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ขอเสนอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่ารับรองรายงานการประชุม โดยหากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นว่ารับรองรายงานการประชุม ขอให้ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จำนวน ๒๖ คน และที่ประชุมสภาฯมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๖๓เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดังนี้

รับรองรายงานการประชุม	จำนวน	๒๕	เสียง
ไม่รับรอง	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓
นายกทอง นาเหล็ก
ประธานสภาฯ

๓.๑ ญัตติการพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายธนวรรธน์ สังข์ทอง
นายก อบต.

ตามที่หมู่บ้านได้เขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาผมพิจารณาแล้วว่าโครงการของหมู่บ้านเป็นโครงการที่ประชาชนจะต้องได้ใช้ประโยชน์เป็นการบริการสาธารณะมีความจำเป็นเร่งด่วนชาวบ้านเดือดร้อน เนื่องจากโครงการที่ทุกหมู่บ้านเขียนมาขอความช่วยเหลือส่วนมากไม่อยู่ในแผน จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมแผนและผ่านการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ผ่านการประชุมประชาคมตำบล

และเสนอสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมก่อนถึง จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้ส่วนโครงการที่เสนอขอให้แก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนให้ในส่วนที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนเราไม่ได้ตั้งจ่าย งบประมาณไว้ จึงได้เสนอญัตติต่อประธานสภาเพื่อขออนุมัติสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบใน การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับทุกหมู่บ้านได้ รายละเอียด สถานะการเงินการคลัง เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ผมขอชี้แจงให้สภาทราบดังนี้ครับ

นายธนวรรธน์ สังข์ทอง
นายก อบต.

เรียน ท่านประธานสภาสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอรายงานเงินคงเหลือที่สามารถนำไปใช้ได้ซึ่งเป็น เอกสารรายงานสถานการณ์การเงินที่กองคลังได้จัดทำไว้และชี้แจงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ยอดเงินสะสมทั้งสิ้นจำนวน	จำนวน ๒๒,๓๒๕,๙๖๒.๓๕ บาท
หักสำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจำนวนสามเดือน	จำนวน ๓,๐๗๓,๖๒๐.๐๐ บาท
สำรองรายจ่ายประจำที่ต้องจ่ายให้ประชาชน	จำนวน ๔,๓๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท
สำรองกันเงินร้อยละสิบของงบรายจ่ายประจำปี	จำนวน ๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินสะสมที่อนุมัติให้ใช้จ่ายแต่ยังไม่เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	จำนวน ๑ โครงการ
จำนวน ๔๙๔,๒๘๗.๗๐ บาท	
เงินสะสมที่อนุมัติให้ใช้จ่าย ปี ๒๕๖๓ ยังไม่เบิกจ่าย	จำนวน ๗ โครงการ
จำนวน ๓,๓๕๔,๕๐๐.๐๐ บาท	
คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓	
จำนวน ๙,๓๑๑,๕๕๔.๖๕ บาท	

นายไกรสิทธิ์ จำปามี
ปลัดอบต./เลขานุการฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ “ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ใน อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อ บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม ระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนี่ ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่ กำหนดให้การใช้เงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงิน สะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพใน ระยะเวลา ”

ดังนั้น การอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมสภาจะต้องพิจารณาว่าเป็นโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ หรือไม่ หรือเป็นโครงการเกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมหรือไม่ หรือเป็นโครงการที่ทำ

แล้วเป็นการเพิ่มพูนรายได้แก่อบต. หรือเป็นโครงการที่จัดทำเพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน หรือไม่หรือไม่ก่อนการขออนุมัติให้ใช้จ่ายขอให้สมาชิกสภาพิจารณาโดยรอบคอบ ซึ่งหากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์สภาอนุมัติก็จะต้องมีความรับผิดชอบด้วย

นายกทอง นาเหล็ก
ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงระเบียบให้ทุกท่านได้ทราบนั้น สมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ครับ

นายกทอง นาเหล็ก
ประธานสภาฯ

หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกกระผมขอให้ท่านนายกชี้แจงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรียนเชิญครับ

นายธนวรรณ สัจข์ทอง
นายกอบต.

เรียน ท่านประธานสภาฯสมาชิกสภาทุกท่าน และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมทุกท่าน กระผมขอชี้แจงรายละเอียด

โครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาฯซึ่งแต่ละโครงการผมได้ออกดูพื้นที่แล้วที่เป็นโครงการที่จะต้องจัดทำและประชาชนได้ใช้บริการ ประชาชนได้รับประโยชน์ เช่น โครงการขุดลอกเป็นโครงการที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งถ้าคุณก็เป็นแก้มลิงไว้คอยกักเก็บน้ำ และเป็นโครงการก่อสร้างถนน โครงการซ่อมแซมถนนคสลเป็นโครงการที่ประชาชนมีความจำเป็นต้องใช้ในการเดินทางสัญจรไปมา หากเกิดการชำรุดเสียหายในการเดินทางประชาชนจะไม่มีความปลอดภัยในการเดินทาง จึงมีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่เดือดร้อนได้ขอความอนุเคราะห์มายังอบต.สวนหม่อนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหา

สรุปโครงการและประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๓ โครงการ

นายธนวรรณ สัจข์ทอง
นายกอบต.

๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางผาง หมู่๑๑ ตำบล ถึงบ้าน นายอนันต์ คำงาม บ้านมูลตุน หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ จุด ฤๅละ ๕ ท่อน งบประมาณ ๔๒๑,๑๐๐ บาทแผนพัฒนาท้องถิ่น ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๖ โครงการที่ ๑

นายกทอง นาเหล็ก
ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสมบ้านมูลตุน หมู่ที่ ๒โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางผาง หมู่๑๑ ตำบล ถึงบ้าน นายอนันต์ คำงาม งบประมาณ ๔๒๑,๑๐๐ บาทมีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ครับ

นายกทอง นาเหล็ก
ประธานสภาฯ

หากที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯสอบถามหรืออภิปรายใดๆอีก ผมขออาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯ จะเห็นชอบโครงการจ่ายใช้เงินสะสมบ้านมูลตุนหมู่ที่ ๒หรือไม่โดยหากสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น

ที่ประชุม

มีมติเอกฉันท์ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางผาง หมู่๑๑ ตำบล ถึงบ้าน นายอนันต์ คำงาม งบประมาณ ๔๒๑,๑๐๐ บาท

นายธนวรรณ สัจข์ทอง
นายกอบต.

๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ ไปบ้าน กอก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๔๖๙,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๗ โครงการที่ ๔

<p>นายกทอง นาเหล็ก ประธานสภา</p>	<p>ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสมบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ ไปบ้านกอก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๔๖๙,๐๐๐ บาท มีท่านสมาชิกท่านใด มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ครับ</p>
<p>นายกทอง นาเหล็ก ประธานสภา</p>	<p>หากที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาสอบถามหรืออภิปรายใดๆอีก ผมขออาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯ จะเห็นชอบโครงการใช้จ่ายเงินสะสมบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ หรือไม่โดยหากสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>มีมติเอกฉันท์ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ ไปบ้านกอก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๔๖๙,๐๐๐ บาท</p>
<p>นายธนวรรณ สังข์ทอง นายกอบต.</p>	<p>๓.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนของราษฎรในหมู่บ้าน งานรื้อถอนถนนคอนกรีตเดิมกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร ดินขุด กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พร้อมวางท่อทางเข้าบ้าน จุดที่ ๑ ท่อคสล.ปากลิ้นราง ขนาด ศก.๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อน จุดที่ ๒ ท่อ คสล.ปากลิ้นราง ๐.๔๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน (วางคู) เทคอนกรีตผิวจราจรคั่น กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น ๖๑-๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๗ โครงการที่ ๕</p>
<p>นายกทอง นาเหล็ก ประธานสภา</p>	<p>ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณบ้านเรือนของราษฎรในหมู่บ้าน บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท มีท่านสมาชิกท่านใด มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ครับ</p>
<p>นายกทอง นาเหล็ก ประธานสภา</p>	<p>หากที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาสอบถามหรืออภิปรายใดๆอีก ผมขออาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯ จะเห็นชอบโครงการใช้จ่ายเงินสะสมบ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ หรือไม่โดยหากสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>มีมติเอกฉันท์ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนของราษฎรในหมู่บ้าน บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท</p>
<p>นายธนวรรณ สังข์ทอง นายกอบต.</p>	<p>๔.โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากถนนมัญจาคีรีบ้านท่ม/บ้านท่มถึงไร่นางจอมกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๔๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๗๓.๕๐ ลบ.ม. ลงดินถมกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๔๗ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๔๐๙.๒๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล.ปากลิ้นราง ขนาด ๑*๑ เมตร จำนวน ๖ ท่อน และท่อ คสล.ปากลิ้นรางขนาด ๐.๘๐*๑ เมตร จำนวน ๘ ท่อน งบประมาณ ๔๔๐,๔๐๐ บาท บ้านป่าฝุ ม.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน ๓.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๘ โครงการที่ ๖</p>

<p>นายกทอง นาเหล็ก ประธานสภา</p>	<p>ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง ลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากถนนมัญจาคีรีบ้านทุ่ม/บ้านทุ่มถึงไร่นางจอม บ้านป่าฝุ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๔๔๐,๔๐๐ บาท มีท่านสมาชิกท่านใด มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อ สงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ครับ</p>
<p>นายกทอง นาเหล็ก ประธานสภา</p>	<p>หากที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาสอบถามหรืออภิปรายใดๆอีก ผมขออาศัยอำนาจระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ ประชุมสภาฯ จะเห็นชอบโครงการใช้จ่ายเงินสะสมบ้านป่าฝุ หมู่ที่ ๔ หรือไม่โดยหาก สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>มีมติเอกฉันท์ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังเข้าสู่พื้นที่การ เกษตรจากถนนมัญจาคีรีบ้านทุ่ม/บ้านทุ่มถึงไร่นางบ้านป่าฝุ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๔๔๐,๔๐๐บาท</p>
<p>นายธนวรรธน์ สังข์ทอง นายกอบต.</p>	<p>๕.โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากเส้นใต้ท้ายหมู่บ้านบ้าน โนนเขวาเชื่อมต่อกถนนบ้านป่าฝุบ้านโนนเขวา ม.๖ งบประมาณ ๗๔,๖๐๐ บาท ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕๓ เมตร ลงดินถม ๑ ช่วง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตรสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า ๒๐๐ ลบ.ม.พร้อมลงลูกรังผิวจราจรตลอดสาย หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๙๐ ลบ.ม.ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตรพร้อมลงลูกรังผิวจราจรตลอดสายหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรกว้าง ๓ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อย ๑๕ ลบ.ม.ม. พร้อมวางท่อ คสล.ปากลิ้นราง ขนาด ๐.๔๐*๑ เมตร จำนวน ๕ ท่อน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการ แข่งขัน ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้ เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน ๓.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา หน้า ๙ โครงการที่ ๗</p>
<p>นายกทอง นาเหล็ก ประธานสภา</p>	<p>ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง ลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากเส้นใต้ท้ายหมู่บ้านบ้านโนนเขวาเชื่อมต่อกถนนบ้านป่าฝุ บ้าน โนนเขวา ม.๖ งบประมาณ ๗๔,๖๐๐ บาท ท่านสมาชิกท่านใด มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ครับ</p>
<p>นายกทอง นาเหล็ก ประธานสภา</p>	<p>หากที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาสอบถามหรืออภิปรายใดๆอีก ผมขออาศัยอำนาจระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ ประชุมสภาฯ จะเห็นชอบโครงการใช้จ่ายเงินสะสมบ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๖ หรือไม่โดย หากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น</p>
<p>ประชุม</p>	<p>มีมติเอกฉันท์ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังเข้าสู่พื้นที่ การเกษตรจากเส้นใต้ท้ายหมู่บ้านบ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๗๔,๖๐๐ บาท</p>
<p>นายธนวรรธน์ สังข์ทอง นายกอบต.</p>	<p>๖.โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากบ้านนางวาสนา หงษาพันธ์ ถึง ถนนมัญจาคีรีบ้านทุ่ม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมวางท่อคสล. ปากลิ้นรางขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๑x ๑เมตร จำนวน ๗ ท่อน บ้านเหล่ากอกทุ่ง ม.๗ งบประมาณ ๔๔๓,๓๐๐ บาท</p>
<p>นายกทอง นาเหล็ก ประธานสภา</p>	<p>ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง ลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากบ้านนางวาสนา หงษาพันธ์ ถึง ถนนมัญจาคีรีบ้านทุ่ม บ้านเหล่า กอกทุ่ง ม.๗ งบประมาณ ๔๔๓,๓๐๐ บาท ท่านสมาชิกท่านใด มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือ มีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ครับ</p>

<p>นายกงทอง นาเหล็ก ประธานสภา</p>	<p>หากที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาสอบถามหรืออภิปรายใดๆอีก ผมขออาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯว่าจะเห็นชอบโครงการจ่ายใช้จ่ายเงินสะสมบ้านเหล่ากกทุ่ง หมู่ที่ ๗ หรือไม่โดยหากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น</p>
<p>ประชุม</p>	<p>มีมติเอกฉันท์ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากบ้านนางวาสนา หงษาพันธ์ ถึง ถนนมัญจาคีรีบ้านหุ่ม บ้านเหล่ากกทุ่ง ม.๗ งบประมาณ ๔๔๓,๓๐๐ บาท</p>
<p>นายธนวรรธน์ สังข์ทอง นายกอบต.</p>	<p>๗.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เส้นที่ ๑ นานางนิรดาพร โสขาริ ถึงนานางเย็นจิตร เส้นที่ ๒ นานางสมหวัง บรรดา ถึงนานางหนูเทียน สิงห์เนินบ้านสวนหม่อน ม.๑๑ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตรพร้อมลงลูกรังผิวจราจรตลอดสายหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๒.๕๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร พร้อมลงลูกรังผิวจราจรตลอดสายหนาเฉลี่ย ๐.๑เมตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๑.๒๕ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๕,๓๐๐ บาท บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน ๓.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๑๐ โครงการที่ ๙</p>
<p>นายกงทอง นาเหล็ก ประธานสภา</p>	<p>ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เส้นที่ ๑ นานางนิรดาพร โสขาริ ถึงนานางเย็นจิตร เส้นที่ ๒ นานางสมหวัง บรรดา ถึงนานางหนูเทียน สิงห์เนินบ้านสวนหม่อน ม.๑๑ งบประมาณ ๑๕,๓๐๐ บาท ท่านสมาชิกท่านใด มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ครับ</p>
<p>นายกงทอง นาเหล็ก ประธานสภา</p>	<p>หากที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาสอบถามหรืออภิปรายใดๆอีก ผมขออาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯว่าจะเห็นชอบโครงการจ่ายใช้จ่ายเงินสะสมบ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑๑ หรือไม่โดยหากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น</p>
<p>ประชุม</p>	<p>มีมติเอกฉันท์ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เส้นที่ ๑ นานางนิรดาพร โสขาริ ถึงนานางเย็นจิตร เส้นที่ ๒ นานางสมหวัง บรรดา ถึงนานางหนูเทียน สิงห์เนินบ้านสวนหม่อน ม.๑๑ งบประมาณ ๑๕,๓๐๐ บาท</p>
<p>นายธนวรรธน์ สังข์ทอง นายกอบต.</p>	<p>๘.โครงการขุดลอกบึงกุดเค้าเพื่อการเกษตร บ้านมูลตุ่น ม.๒ งบประมาณ ๔๗๓,๐๐๐ บาท ปากบนกว้าง ๖๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๖๙๓ เมตร กั้นสระ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๑๑ โครงการที่ ๑๐</p>

<p>นายกทอง นาเหล็ก ประธานสภา</p>	<p>ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการขุดลอกบึงกุดเค้าเพื่อ การเกษตร บ้านมูลตุ่น ม.๒ งบประมาณ ๔๗๓,๐๐๐ บาท ท่านสมาชิกท่านใด มีข้อซักถาม เพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ครับ</p>
<p>นายกทอง นาเหล็ก ประธานสภา</p>	<p>หากที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯสอบถามหรืออภิปรายใดๆอีก ผมขออาศัยอำนาจระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ ประชุมสภาฯว่าจะเห็นชอบโครงการใช้จ่ายเงินสะสมบ้านมูลตุ่น หมู่ที่ ๒ หรือไม่โดยหาก สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น</p>
<p>ประชุม</p>	<p>มีมติเอกฉันท์ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการขุดลอกบึงกุดเค้าเพื่อการเกษตร บ้านมูลตุ่น ม.๒ งบประมาณ ๔๗๓,๐๐๐ บาท</p>
<p>นายธนวรรธน์ สังข์ทอง นายกอบต.</p>	<p>๙.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ เข้าหนองจิก บ้านป่าฝุ หมู่ที่ ๔ ท่อ คสล.ขนาด ศก. ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๓๒ ท่อน พร้อมก่อสร้าง กำแพงปากท่อ งบประมาณ ๑๙๗,๐๐๐ บาท บ้านป่าฝุ หมู่ที่ ๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๑๑ โครงการที่ ๑๑</p>
<p>นายกทอง นาเหล็ก ประธานสภา</p>	<p>ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ เข้าหนองจิก บ้านป่าฝุ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๑๙๗,๐๐๐ บาท ท่านสมาชิกท่านใด มีข้อ ซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ครับ</p>
<p>นายกทอง นาเหล็ก ประธานสภา</p>	<p>หากที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯสอบถามหรืออภิปรายใดๆอีก ผมขออาศัยอำนาจระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ ประชุมสภาฯว่าจะเห็นชอบโครงการใช้จ่ายเงินสะสมบ้านป่าฝุ หมู่ที่ ๔ หรือไม่โดยหาก สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น</p>
<p>ประชุม</p>	<p>มีมติเอกฉันท์ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ เข้าหนองจิก งบประมาณ ๑๙๗,๐๐๐ บาท บ้านป่าฝุ หมู่ที่ ๔</p>
<p>นายธนวรรธน์ สังข์ทอง นายกอบต.</p>	<p>๑๐.โครงการขุดลอกสระน้ำโสภิตินแดงสาธารณะประโยชน์ บ้านขาม ม.๕ ปากกว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร กั้นสระกว้าง ๘๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๑๑ โครงการที่ ๑๒</p>
<p>นายกทอง นาเหล็ก ประธานสภา</p>	<p>ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการขุดลอกสระน้ำโสภิตินแดง สาธารณะประโยชน์ บ้านขาม ม.๕ งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท ท่านสมาชิกท่านใด มีข้อ ซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ครับ</p>
<p>นายกทอง นาเหล็ก ประธานสภา</p>	<p>หากที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯสอบถามหรืออภิปรายใดๆอีก ผมขออาศัยอำนาจระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่</p>

- ประชุมสภาฯ จะเห็นชอบโครงการจ่ายใช้จ่ายเงินสะสมบ้านขาม หมู่ที่ ๕ หรือไม่โดยหากสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น
- ประชุม** มีมติเอกฉันท์ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการขุดลอกสระน้ำโสภณดินแดงสาธารณะประโยชน์ บ้านขาม ม.๕ งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท
- นายธนวรรธน์ สังข์ทอง** ๑๑.โครงการซ่อมแซมถนนคสล.บริเวณห้วยช้างท้อลอดเหลี่ยม เนื่องจากน้ำกัดเซาะ พร้อมเทคอนกรีตด้านข้างห้วยช้างท้อลอดเหลี่ยม ทั้ง ๔ ด้าน บ้านเหล่ากกหุ้ง หมู่ที่ ๗ ถนนขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๗.๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมเทคอนกรีตด้านข้างห้วยช้างท้อลอดเหลี่ยม ทั้ง ๔ ด้าน งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท
- นายทอง นาทเหล็ก ประธานสภาฯ** ๑๒.โครงการซ่อมแซมถนนคสล.บริเวณห้วยช้างท้อลอดเหลี่ยม เนื่องจากน้ำกัดเซาะพร้อมเทคอนกรีตด้านข้างห้วยช้างท้อลอดเหลี่ยม ทั้ง ๔ ด้าน บ้านเหล่ากกหุ้ง หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท ท่านสมาชิกท่านใด มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ครับ
- นายทอง นาทเหล็ก ประธานสภาฯ** หากที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯสอบถามหรืออภิปรายใดๆอีก ผมขออาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯ จะเห็นชอบโครงการจ่ายใช้จ่ายเงินสะสมบ้านเหล่ากกหุ้ง หมู่ที่ ๗ หรือไม่โดยหากสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น
- ประชุม** มีมติเอกฉันท์ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการซ่อมแซมถนนคสล.บริเวณห้วยช้างท้อลอดเหลี่ยม เนื่องจากน้ำกัดเซาะพร้อมเทคอนกรีตด้านข้างห้วยช้างท้อลอดเหลี่ยม เนื่องจากน้ำกัดเซาะพร้อมเทคอนกรีตด้านข้างห้วยช้างท้อลอดเหลี่ยม ทั้ง ๔ ด้าน บ้านเหล่ากกหุ้ง หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท
- นายธนวรรธน์ สังข์ทอง** ๑๒.โครงการขุดลอกแหล่งเก็บน้ำฝายเหมือดแอ บ้านสว่าง ม.๘
- นายทอง นาทเหล็ก ประธานสภาฯ** ปากบนกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๑๒๙ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๑๒ เมตร กั้นสระกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร และงานวางท่อ คสล.จำนวน ๒๐ ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ จำนวน ๒ จุด งบประมาณ ๔๕๓,๐๐๐ บาท
- นายทอง นาทเหล็ก ประธานสภาฯ** ๑๓.โครงการขุดลอกแหล่งเก็บน้ำฝายเหมือดแอ บ้านสว่าง ม.๘ งบประมาณ ๔๕๓,๐๐๐ บาท ท่านสมาชิกท่านใด มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ครับ
- นายทอง นาทเหล็ก ประธานสภาฯ** หากที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯสอบถามหรืออภิปรายใดๆอีก ผมขออาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯ จะเห็นชอบโครงการจ่ายใช้จ่ายเงินสะสมบ้านสว่าง หมู่ที่ ๘ หรือไม่โดยหากสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น
- ประชุม** มีมติเอกฉันท์ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการขุดลอกแหล่งเก็บน้ำฝายเหมือดแอ บ้านสว่าง ม.๘ งบประมาณ ๔๕๓,๐๐๐ บาท

- นายธนวรรธน์ สังข์ทอง ๑๓.โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์หนองบ่อ บ้านกอก ม.๑๔
นายกอบต. ปากบนกว้าง ๙๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๙๕ เมตร กั้นสระกว้าง ๗๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐ บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๑๒ โครงการที่ ๑๔
- นายกทอง นาเหล็ก ตามที่ท่านายกได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการขุดลอกสระน้ำ
ประธานสภาฯ สาธารณประโยชน์หนองบ่อ บ้านกอก ม.๑๔ งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐ บาท ท่านสมาชิกท่านใด มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจขอเรียนเชิญสอบถามได้ครับ
- นายกทอง นาเหล็ก หากที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาสอบถามหรืออภิปรายใดๆอีก ผมขออาศัยอำนาจระเบียบ
ประธานสภาฯ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯว่าจะเห็นชอบโครงการจ่ายใช้จ่ายเงินสะสมบ้านกอก หมู่ที่ ๑๔ หรือไม่โดยหากสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น
- ประชุม มีมติเอกฉันท์ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์หนองบ่อ บ้านกอก ม.๑๔ งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐ บาท
- นายธนวรรธน์ สังข์ทอง สรุบบงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมเป็นเงิน ๔,๑๐๒,๗๐๐ บาท
นายกอบต. จะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับทุกหมู่บ้านต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
- นางวรางค์ศิริ ศศิวิรินทร์กุล ๔.๑ แจ้งการจัดอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓
รองปลัด อบต. ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ วัดป่าอรัญญวิเวก บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑ ๔๒ โครงการคลองสวยน้ำใส เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข ตำบลสวนหม่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้วยปากดาว บ้านเหล่ากหุ้ง หมู่ที่ ๗ ขอเชิญผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน พนักงาน ลูกจ้างทุกท่านเข้าร่วมโครงการ
- ที่ประชุม รับทราบ
- นายกทอง นาเหล็ก ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีใครจะเสนอหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีในเมื่อที่
ประธานสภาฯ ประชุมไม่มีเรื่องที่จะเสนอในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ แล้ว ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และสั่งปิดการประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม ไกรสิทธิ์ จำปามี
(นายไกรสิทธิ์ จำปามี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

ผู้รับรองรายงานการประชุม กงทอง นาเหล็ก
(นายกทอง นาเหล็ก)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน หมู่ที่ ๑
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม สำรอง ผางแพ่ง
(นายสำรอง ผางแพ่ง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน หมู่ที่ ๖
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม บุญเรือน สีนุ
(นายบุญเรือน สีนุ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน หมู่ที่ ๓
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม เทิดศักดิ์ คนมีสัตย์
(นายเทิดศักดิ์ คนมีสัตย์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน หมู่ที่ ๒
กรรมการตรวจรายงานการประชุม